



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
12 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

กัญชาทางการแพทย์

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า ,มติชน ,ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า,มติชน)

- นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเก็บช่อดอกกัญชาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอารมณดี ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ในการจัดทำโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยาที่สกัดจากกัญชาที่มีคุณภาพ ระดับ Medical Grade ซึ่งปัจจุบันยังมีความต้องการอีกมาก และดำเนินการปลูกด้วยเทคนิคการปลูกแบบกลางแจ้งใช้วัสดุทุกอย่างในการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยพิษปนเปื้อน 100%

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า ,มติชน ,ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า,มติชน ไทยโพสต์)

- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกและกรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง เปิดเผยถึงความคืบหน้า พ.ร.บ.กัญชา ว่า วันที่ 14 ก.ย.65 ร่าง พ.ร.บ.กัญชาจะเข้าสู่วาระพิจารณาเร่งด่วนของการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 เป็นการพิจารณารายมาตราของ ส.ส.ในสภา รวม 95 มาตรา เราจะทราบผลว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ยืนยันว่าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาจะเข้าทันก่อนสภาปิดวันที่ 19 ก.ย. หากการพิจารณา พ.ร.บ.กัญชาต้องใช้เวลาในการพิจารณา ขณะนี้มีการควบคุมตามกฎหมาย ทั้งประกาศ และกฎหมายอื่นประกอบข้างเคียง แม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่อยู่ในเกณฑ์ทำให้สังคมเกิดความไม่ปกติอยู่ ข้อมูลจากห้องฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยใช้กัญชามีจำนวนลดลงมากกว่าก่อนหน้าปลดล็อกเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65 อีก แสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้ประชาชนอยู่ในระดับควบคุมได้ มีมาตรการควบคุมมากกว่าตอนสุญญากาศ พ.ร.บ.กระท่อมเว้นช่วงไว้กว่า 1 ปี

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค พท. ให้สัมภาษณ์ว่า สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุม จะมีกฎหมายที่เราจะต้องเร่งรัดอย่างน้อย 2 ฉบับ หนึ่งในนั้นที่สำคัญคือ ร่าง พ.ร.บ. กัญชง กัญชา โดยฝ่ายค้านก็จะต้องด้วยความระมัดระวังว่าที่ กมธ.ไปปรับแก้มาเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างกังวล การใช้กัญชาในทางการแพทย์นั้นฝ่ายค้านสนับสนุน ฉะนั้นกฎหมายที่เขียนออกมาต้องมีการไปรองรับในส่วนนี้จริงๆ ไม่มีการเปิดช่องให้ไปใช้สันนิษฐานการ คงต้องดูเนื้อหาของกฎหมายที่เขียนออกมา ต้องพิจารณาเป็นรายมาตรา



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 12 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,093 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,667,546 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม 32,539 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,101 ราย รักษาหายสะสม 4,622,241 ราย ยังรักษาอยู่ 12,766 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 613,737,706 (+344,762) ราย เสียชีวิต 6,516,333 (+753) ราย รักษาหาย 592,497,059 (+735,978) ราย

ประเด็นสำคัญ


1. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, thaigov, INN, soudhitalk, TNN, js100, moneyandbangking, mcot ,thebangkokinsight)

- นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่า การเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตั้งแต่เข็มที่ 3 เป็นต้นไปยังจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 และกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ซึ่งปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไปแล้วประมาณร้อยละ 50 ของประชากร จากที่ สธ. ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 60-70 ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนให้ความสำคัญกับการรับเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ สธ. เตรียมการฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน-น้อยกว่า 5 ปี โดย ครม. เห็นชอบการปรับสัญญาการจัดซื้อวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ที่คงเหลือจำนวน 3 ล้านโดส ให้เป็นวัคซีนสำหรับกลุ่มเด็กดังกล่าว (ฝาสีแดง) ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครอบคลุมทุกช่วงวัย

2. ประสิทธิภาพยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ย้ำชัดว่า "ยาฟาวิพิราเวียร์" ควรเลิกนำมารักษา โควิด19 แล้ว ยาต้านไวรัสที่แนะนำคือ Paxlovid, Molnupiravir และ Remdesivir ภายหลังจากที่แพทย์หลายท่านออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ งานวิจัยเปรียบเทียบยาฟาวิพิราเวียร์กับยาหลอก ที่ใช้ในการรักษาโควิด19 ให้ผลไม่แตกต่างกัน ไม่ช่วยลดอาการรุนแรง ไม่ลดการป่วยหนักเข้าอนใน รพ. ไม่ลดจำนวนไวรัสในร่างกาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องจากมีประเด็นการนำเสนอข้อมูลว่าการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ไม่ได้ผลในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 อ้างอิงจากการศึกษาวิจัยแบบหลายสถาบัน จำนวน 40 แห่งในทวีปอเมริกาเหนือ มีอาสาสมัครในโครงการวิจัยจำนวน 1,187 คน ซึ่งเป็นการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งการศึกษานี้ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ โดยมีได้มีการปรับขนาดยาตามน้ำหนักตัวผู้ป่วย ผู้ป่วยเกือบทุกรายได้รับยาประมาณวันที่ 3 ภายหลังเริ่มมีอาการ ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยเคยได้รับวัคซีนหรือเคยป่วยเป็นโควิด 19 มาก่อน รวมถึงการประเมินความรุนแรงของผู้ป่วยด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกับที่ใช้ในประเทศไทย นอกจากนี้ การรายงานผลลัพธ์การรักษาทำโดยผู้ป่วยเป็นผู้รายงานเองผ่านระบบโทรศัพท์ มิได้เป็นการวัดด้วยเครื่องมือเฉพาะโดยบุคลากรทางการแพทย์ อาจส่งผลต่อการวัดประสิทธิผลของยาฟาวิพิราเวียร์ได้ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยได้มีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ผู้ป่วยได้รับการรักษาและติดตามอาการใน รพ. รวมถึงการวัดประสิทธิผลของยาฟาวิพิราเวียร์โดยด้วยระบบ NEWS ประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์ พบว่ายาฟาวิพิราเวียร์ทำให้อาการดีขึ้นได้เร็วกว่ากลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน</p> <p>3. โควิดส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์รายงาน “Uncertain times and unsettled lives” ความไม่แน่นอนของเวลาและชีวิต จากสหประชาชาติ กล่าวถึงดัชนีของการพัฒนามนุษย์ ลดลงจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้อายุขัยเฉลี่ยของคนทั่วโลกลดลงจาก 73 ปีในปี ค.ศ. 2019 เหลือ 71.4 ปีในปี ค.ศ. 2021 ระดับการศึกษาลดลง และมาตรฐานการครองชีพ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ลดลงช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ค.ศ. 2020-2021 ทำให้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ถอยหลังไป 5 ปี</p> <p>4. ภาวะ Long COVID</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ อัปเดตความรู้ Long COVID โดย Paul E และคณะ จาก University College London สหราชอาณาจักร ศึกษาในประชากรจำนวน 1,581 คน พบว่า คนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะติดเชื้อโรคโควิด 19 จะเสี่ยงที่จะประสบปัญหา Long COVID มากกว่าคนที่ไม่มีปัญหาการนอนหลับ 3.5 เท่า</p> <p>5. ชุดตรวจ ATK</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN)</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา สวทช. เผยสาเหตุการตรวจหาไวรัสโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในบางยี่ห้อจะตรวจไม่พบ หรือตรวจได้ประสิทธิภาพที่ต่ำลงมาก ๆ เป็นเพราะแอนติบอดีที่ใช้ในการจับโปรตีน N ในชุดตรวจ ATK เหล่านั้นจับโปรตีนที่มีการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนของโปรตีน N ของสายพันธุ์ไวรัสที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ ดังนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพ ATK อย่างต่อเนื่อง เพราะแนวโน้มไวรัสจะเปลี่ยนต่อไปอีกแน่นอน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ออย.ยืนยันแบ่งฝุ่นไทยปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงข่าวกัมพูชาประกาศห้ามการนำเข้าและจำหน่ายแบ่งเด็กจากไทยเป็นการชั่วคราว ออย. เร่งดำเนินการเก็บตัวอย่างแบ่งฝุ่นโรยตัวรวม 15 ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่ สวทช. ผลตรวจไม่พบการปนเปื้อนแร่ใยหินทั้งหมด ขอให้ผู้บริโภควางใจ และได้รับข้อมูลว่า กัมพูชาได้ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์หาแร่ใยหินซ้ำอีกครั้งที่ออสเตรเลีย ผลการตรวจไม่พบแร่ใยหินปนเปื้อนในทุกตัวอย่าง จึงประกาศยกเลิกการแบนแบ่งฝุ่นโรยตัวที่ผลิตจากไทยแล้ว</p>	-
<p>รพ.ชัยภูมิเปิดศูนย์ฯ โรคหลอดเลือดหัวใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.เป็นประธานเปิดศูนย์โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ชัยภูมิ เซฟฮาร์ท ที่ รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยกล่าวว่า รพ.ชัยภูมิได้ร่วมมือกับ บ.เซฟฮาร์ท การแพทย์ กรุ๊ปส์ จำกัด เปิดศูนย์โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร เป็นศูนย์โรคหัวใจแห่งแรกของจังหวัดชัยภูมิและเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองแห่งแรกในเขตสุขภาพที่ 9 ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สรพ.เดินหน้า2P Safetyใช้ยาปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สรพ. เปิดเผยว่า สรพ.ร่วมกับ สธ. และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ เตรียมจัดงานวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลกครั้งที่ 4 และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทยครั้งที่ 6 ในวันที่ 17 ก.ย. 65 ณ โรงแรมมิราเคิล โดยปีนี้ชูประเด็น Medication Safety: Medication Without Harm หรือ "ความผิดพลาด คลาดเคลื่อนทางยาเป็นศูนย์" ซึ่งที่ผ่านมาภาพรวมพบปัญหาความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาสูงเป็นอันดับ 1 แต่ 4 ปีให้หลังปัญหาลดลง อยู่ที่ 1.5% ปี 2565 เหลือ 0.6% นอกจากนี้จะมีการถอดบทเรียน "รพ.2P Safety" 855 แห่งด้วย</p>	
<p>แสดงเจตนากรณียุติติตรา-เลือกปฏิบัติผู้ป่วยเอดส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรม คร. พร้อมด้วย พญ.ชีวันนัท เลิศพิริยสุวัฒน์ ผอ.กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากภาคีเครือข่ายทำงานด้านเอดส์จากทั่วโลก ในการหารือแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่ายในประเทศไทย และยกระดับความร่วมมือในกลุ่มประเทศ FCC โดย นพ.โสภณกล่าวว่า ไทยแสดงเจตนากรณีอย่างมุ่งมั่นในการยุติปัญหาเอดส์ โดยมีเป้าหมาย "ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา" ซึ่งพบว่าในปี 2563 คนไทยยังมีทัศนคติเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ที่ 48.6% โดยไทยจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวีและเพศสภาพทุกรูปแบบในปี 2565-2569</p>	
<p>อาการชักแบบหัวเราะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ, เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า อาการชักแบบหัวเราะหรือ Gelastic seizure เป็นอาการชักชนิดหนึ่ง ซึ่งพบไม่บ่อย เกิดได้ตั้งแต่เด็ก มักจะเกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิดของสมองส่วนไฮโปธาลามัส ลักษณะคล้ายเนื้องอกเรียกว่า hypothalamic hamatoma พบประมาณ 1 ต่อ 2 แสนในประชากรอายุต่ำกว่า 20 ปี</p> <p>-นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา เผย อาการดังกล่าวอาจจะสับสนกับอาการพฤติกรรมผิดปกติในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ สมาธิสั้น หรือ ออทิสติกร่วมด้วยทำให้การวินิจฉัยล่าช้า สิ่งที่สำคัญของการวินิจฉัย คือ การสังเกตอาการของเด็กจากบุคคลใกล้ชิด หรือการถ่ายวิดีโออาการดังกล่าวเมื่อมาปรึกษาแพทย์ จะช่วยในการวินิจฉัย ในเด็กที่มี hypothalamic hamatoma อาจพบภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยหรือความผิดปกติของฮอร์โมนอื่นๆ ร่วมด้วย</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการบุหรีกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ในหัวข้อบุหรีไฟฟ้า ภัยซ่อนเร้น ในสังคม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมกล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ บุหรีไฟฟ้าทำให้เยาวชนที่ไม่เคยคิดจะสูบบุหรี่เลย เริ่มต้นอยากลองสูบบุหรี่เร็วขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบ ในวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สธ.ได้กำหนดมาตรการควบคุม การบริโภคยาสูบในทุกมิติ ทั้งนี้ จุดยืนของประเทศไทย ไม่สนับสนุนบุหรีไฟฟ้า โดยแก้ปัญหาที่ต้นทาง คือ ไม่สนับสนุน ไม่ให้มีการนำเข้าและขายบุหรีไฟฟ้า ตลอดจนดำเนินการตามอนุสัญญาพิธีสารว่าด้วยการจัดการการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด</p> <p>-สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย มุ่งสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมเสริมสร้างความรู้ทางสุขภาพด้านการควบคุมยาสูบ ให้ประชาชนได้ตระหนักและรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน</p>	
<p>หน่วยปฐมภูมิ Model 5 สิทธิบัตรทองคน กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า1</p> <p>-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สปสช.พร้อมแก้ปัญหาเพื่อให้คนกทม. ได้เข้าถึงบริการมากที่สุด สะดวกที่สุดจนเกิดเป็น Model 5 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ไร้สิทธิบัตรใน กทม.สามารถเข้าไปรับบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ของ สปสช.ที่ไหนก็ได้ เพิ่มความเข้มแข็งโดยการนำศูนย์บริการสาธารณสุขมาเป็นแม่ข่าย และคลินิกชุมชนอบอุ่นหรือคลินิกเวชกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.มาเป็นลูกข่าย คาดปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ 1ต.ค.นี้เป็นต้นไป จะมีความเข้มแข็งขึ้นและปรับปรุงเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ใน กทม.ให้ดียิ่งขึ้น</p>	